

BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung thông tin do Tạp chí điện tử Giao thông vận tải phản ánh

Ngày 24/01/2018, trên Tạp chí điện tử Giao thông (*Tapchigiaothong.vn*) có đăng bài “**Đắc Lắc: Ép dân đóng tiền xây dựng đường giao thông nông thôn mới**”. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin bài báo, UBND thị xã Buôn Hồ đã ban hành Công văn số 85/UBND-VP, ngày 25/01/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin do Tạp chí điện tử Giao thông phản ánh.

Thực hiện Công văn số 60/STTTT-TTBCXB, ngày 25/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, về việc phản hồi thông tin báo chí; UBND thị xã Buôn Hồ báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung thông tin do Tạp chí điện tử Giao thông vận tải phản ánh, với một số nội dung cụ thể như sau:

Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; UBND thị xã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để quán triệt đến các địa phương chỉ đạo thôn, buôn huy động đóng góp của nhân dân trên cơ sở dân chủ, tự nguyện, các khoản thu đóng góp đều được bàn bạc công khai và đều được đại đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó, thôn 8, xã Cư Bao là thôn đi đầu trong công tác xây dựng đường giao thông nông thôn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cấp Ủy đảng, ban tự quản thôn, ban công tác Mặt trận và các ban ngành đoàn thể của thôn luôn đoàn kết, phấn đấu nỗ lực bằng nhiều giải pháp, huy động lòng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch; được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực đóng góp tiền, ngày công và tự hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo nên bộ mặt của thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao....

Qua báo cáo của UBND xã Cư Bao và qua kiểm tra thực tế tại thôn, tình hình huy động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn tại thôn 8 từ năm 2012 đến năm 2017 như sau:

- Năm 2013, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, thôn 8 đã vận động nhân dân thực hiện bê tông hóa được 687 m đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng, nhân dân đóng góp 200 triệu đồng. Hình thức vận động theo hộ, mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng/hộ, trên cơ sở bàn bạc dân chủ và được sự đồng tình của người dân. Kết quả vận động được 102/103 hộ, còn 01 hộ không đóng góp.

- Năm 2015, bằng nguồn vốn hỗ trợ của thị xã và huy động nhân dân đóng góp, thôn 8 tiếp tục triển khai bê tông hóa được 500m đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí 854.773.082 đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ (xi măng) 297.313.000 đồng, nhân dân đóng góp 557.460.082 đồng. Hình thức vận động theo hộ, mỗi hộ đóng góp 1,7 triệu đồng/hộ, trên cơ sở bàn bạc dân chủ và được sự đồng tình của người dân. Kết quả vận động được 95/103 hộ, còn 08 hộ không đóng góp.

- Năm 2016, tiếp tục bê tông hóa được 200m đường giao thông trong thôn, với tổng kinh phí 137.144.000 đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 89.829.600 đồng, huy động nhân dân đóng góp 47.314.400 đồng. Sau khi bàn bạc dân chủ và được sự thống nhất của người dân, thôn 8 thống nhất vận động theo khẩu, mỗi khẩu đóng góp 110.000 đồng/khẩu. Kết quả vận động được 88/103 hộ, còn lại 15 hộ không đóng góp.

- Năm 2017, thực hiện bê tông hóa 420m giao thông trong thôn, với tổng kinh phí 290.783.000 đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 193.783.000 đồng, huy động nhân dân đóng góp 97.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền vận động được của năm 2017 ban tự quản thôn đã hoàn trả toàn bộ cho các hộ đã nộp do số tiền hỗ trợ của Nhà nước và số tiền còn tồn của các đợt vận động từ những năm trước đã đủ làm đường bê tông theo kế hoạch năm 2017.

Trong quá trình xác minh và kiểm tra thực tế ở cơ sở cho thấy quy trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của thôn 8 là đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Sau khi có chủ trương của UBND thị xã và xã Cư Bao, Chi bộ thôn tổ chức họp để bàn phương thức, cách làm và thống nhất ra Nghị quyết làm đường. Tiếp đó, ban tự quản thôn 8 cùng với các tổ chức đoàn thể của thôn tiến hành họp dân để bàn bạc thống nhất phương thức, cách làm, hình thức vận động và mức vận động. Trong các đợt vận động, Ban thôn đều tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất và lấy ý kiến biểu quyết, quyết định theo đa số, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân (thể hiện bằng các biên bản họp dân trong thôn qua các năm). Đồng thời thôn cũng họp, thống nhất miễn, giảm đối với các hộ gia đình gặp khó khăn; riêng các đối với các đối tượng: Hộ nghèo, thương binh, bệnh binh, người có công, các cháu khuyết tật, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được miễn không đóng góp.

Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Quang Duẩn chỉ được miễn cho riêng cá nhân ông (là bệnh binh) còn 3 khẩu trong gia đình vẫn phải thực hiện đóng góp theo nội dung các cuộc họp triển khai mà đa số hộ dân đều đã thống nhất. Tuy nhiên, qua các đợt huy động hộ ông Nguyễn Quang Duẩn vẫn không chấp hành, làm ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với những nội dung đã xác minh và kiểm tra cụ thể, UBND thị xã nhận thấy phản ánh của bài báo nêu trên là chưa khách quan, chưa phản ánh đúng



thực chất của vấn đề; bài báo chỉ mới nêu lên ý kiến của một vài cá nhân chưa đồng tình hưởng ứng chứ không đại diện cho đại đa số người dân ở địa phương. Đồng thời, qua kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Cư Bao do Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN xã Cư Bao thực hiện theo Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 24/4/2017 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “*nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã*”. Kết quả tại xã Cư Bao có 98,8% số người dân được hỏi trả lời hài lòng, chỉ có 1,2% chưa hài lòng chủ yếu là vấn đề hạn chế ô nhiễm môi trường tại địa phương và ý thức tham gia của người dân.

Nhìn chung, trong những năm qua, công tác vận động đóng góp kinh phí làm đường, giải phóng mặt bằng của thôn 8, xã Cư Bao luôn nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong thôn. Hàng chục hộ gia đình đã tự tháo dỡ hàng rào, đốn chặt cây trồng, hiến đất để mở rộng đường... nhân dân trong thôn tự nguyện đóng góp kinh phí cùng nguồn vốn nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và góp phần xây dựng xã Cư Bao đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

Trên đây là nội dung báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung thông tin do Tạp chí điện tử Giao thông vận tải phản ánh; UBND thị xã Buôn Hồ báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông biết và có ý kiến phản hồi đối với Tạp chí điện tử Giao thông vận tải./.

Nơi nhận: *hieu*

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin-Truyền thông (b/c);
- TT quản lý Cổng thôn tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c);
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Văn phòng điều phối NTM thị xã;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cư Bao;
- Mặt trận và các đoàn thể xã Cư Bao;
- Ban tự quản Thôn 8, xã Cư Bao;
- Lưu VT, VP.



CHỦ TỊCH

Trần Văn Sỹ

ỦY BAN MẶT TRẬN THỊ XÃ BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK